





สรุปข่าว สร.

ประจำวัน
15 พฤศจิกายน 2566



ประเด็นข่าว	หมายเหตุ
<p> นโยบายแก้ปัญหายาเสพติด</p>	
<p>กฎหมายควบคุมกัญชา สื่อที่นำเสนอ : นสพ. (ไทยรัฐ, มติชน) เว็บไซต์ (ไทยรัฐ, มติชน) - นพ.ชลน่าน ศรีแก้ว รมว.สธ. เผยมีการยกร่าง พ.ร.บ. กัญชง กัญชา พ.ศ. ... ใหม่ หลังร่าง พ.ร.บ.ฯ เดิมไม่ได้รับความเห็นชอบจากสภา พยายามปิดช่องโหว่โดยเฉพาะการนำกัญชาไปใช้ผิดประเภท และส่งเสริมให้ใช้ในทางการแพทย์และสุขภาพ โดยมีหลักการ ห้ามใช้ในเชิงสันตนาการหรือการสุบสุพ ส่วนตัวเห็นว่ากัญชามีประโยชน์ทางการแพทย์และมีดีเศรษฐกิจ แต่ถ้าใช้ในทางที่ผิดก็เกิดอันตราย ดังนั้นต้องแบ่งแยกให้ชัด เดิมอนุญาตให้แค่ไปจดแจ้งเท่านั้น แต่ถ้าเป็นสมุนไพรควบคุม ผู้ปลูกก็ต้องได้รับอนุญาตให้ปลูก เพราะเป็นสมุนไพรควบคุมแต่ไม่มีการนำช่อดอกกลับไปเป็นยาเสพติด</p>	
<p> ข่าวเผยแพร่และข่าวอื่น ๆ</p>	
<p>นโยบาย Quick Win 100 วัน สื่อที่นำเสนอ : นสพ.ฐานเศรษฐกิจ สก๊อปพิเศษ - ภารกิจของ สธ. ภายใต้การนำทัพของ นพ.ชลน่าน ศรีแก้ว รมว.สธ. ประกาศเดินหน้านโยบายเร่งด่วน ตามแผนการขับเคลื่อนนโยบายสาธารณสุข พ.ศ. 2567 ในระยะสั้นและเร่งด่วน (Quick Win 100 วัน) ขณะนี้ นโยบาย Quick Win 100 วัน ของสธ. เริ่มสตาร์ทแล้ว ด้วยเข็มมุ่งที่จะเป็นของขวัญปีใหม่ เพื่อให้คนไทยสุขภาพดีถ้วนหน้า</p>	
<p>บัตร ปชช. ใบเดียวรักษาทุกที่ สื่อที่นำเสนอ : นสพ. (ข่าวสด, ไทยรัฐ) เว็บไซต์ (สำนักข่าวไทย, innnews, ทีวีทุกช่อง) - นพ.ชลน่าน รมว.สธ. กล่าวถึงแนวทางการใช้บัตรประชาชนใบเดียวรักษาทุกที่ว่า การขับเคลื่อนนโยบายนี้ แบ่งเป็น 3 ระยะ คือ ระยะแรกเริ่มใน 4 จังหวัดนำร่อง แพร่ ร้อยเอ็ด เพชรบุรี และนราธิวาส ตั้งแต่ 1 ม.ค. 2567 สามารถใช้บัตรประชาชนใบเดียวรักษาได้ทุกที่ในสถานพยาบาลทุกแห่ง ทุกสังกัดภายในจังหวัด ทั้งนี้ นายกฯ จะเปิดโครงการวันที่ 8 ม.ค. 2567 ระยะที่ 2 จะขยายไปยัง 8 จังหวัดใน 8 เขตสุขภาพ คือ เพชรบูรณ์ นครสวรรค์ สิงห์บุรี พังงา หนองบัวลำภู อ่างทอง ฉะเชิงเทรา และสระแก้ว คาดเริ่มเดือนมี.ค. 2567 สามารถเข้ารับบริการได้ในสถานพยาบาลทุกแห่งทุกสังกัดภายในจังหวัด และระยะที่ 3 จะเป็นการเปิดการใช้บัตรประชาชนใบเดียวรักษาทุกที่ใน 4 เขตสุขภาพ คือ เขตสุขภาพที่ 1, 4, 9 และ 12 คาดเริ่มเดือนเม.ย.2567 เป็นการรักษาเฉพาะในสถานพยาบาลสังกัด สธ.</p>	
<p>แนวทางควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ สื่อที่นำเสนอ : นสพ. (ไทยรัฐ, มติชน) เว็บไซต์ (ไทยรัฐ, มติชน, hfocus, เดลินิวส์, ข่าวสด, ผู้จัดการ, ไทยโพสต์ ch3plus, ch7) - นพ.ชลน่าน ศรีแก้ว รมว.สธ. เปิดเผยว่า ขณะนี้กระทรวงสาธารณสุขอยู่ระหว่างการหารือกับคณะกรรมการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ โดยจะต้องเข้มงวดมากขึ้น หากรัฐบาลเดินหน้าขยายเวลาปิดสถานบันเทิงจากเวลาเดิม 02.00 น. เป็น 04.00 น. เช่น เสนอให้มีการตรวจวัดแอลกอฮอล์ก่อนเดินทางกลับบ้าน หากพบว่ามึนเมาต้องห้ามขับรถกลับบ้านและต้องมีการจัดรถส่งลูกค้าให้ถึงบ้านด้วย หรือกรณีที่ให้บริการสถานบันเทิงจะต้องตรวจวัดแอลกอฮอล์ให้รู้ผลว่าผู้ใช้บริการมีอาการมึนเมาหรือไม่ และห้ามขายแอลกอฮอล์ให้ผู้ที่มีอาการมึนเมาอยู่แล้วด้วย ส่วนแนวทางที่สธ.กำลังพิจารณาคือ เครื่องวัดระดับแอลกอฮอล์จากลมหายใจ มีราคาแพงและจัดเป็นเครื่องมือแพทย์ จะสอบถามไปยัง ออย. ว่า สามารถแยกออกเครื่องมือแพทย์ได้หรือไม่ เพื่อให้สถานประกอบการและประชาชนที่ใช้บริการ สามารถซื้อหามาไว้ตรวจวัดแอลกอฮอล์ด้วยตนเองได้ง่ายและสะดวกในการพกพา ซึ่งหากปฏิบัติตามมาตรการเหล่านี้จะเกิดประโยชน์มากในการขยายเวลา โดยแนวทางหลักของกระทรวงในขณะนี้จะเน้นการรณรงค์เรื่องการดื่มไม่ขับอย่างเข้มงวด ไม่ใช่เมาไม่ขับ หากมีการดื่มก็ไม่ควรขับ</p>	
<p>คลินิกพิเศษและส่งเสริมสุขภาพ รพ.ชยันตนาธนธร สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (เดลินิวส์, สวท., siameagle, opt-news) - นพ.โอภาส การย์กวินพงศ์ ปลัด สธ. เป็นประธานพิธีวางศิลาฤกษ์การก่อสร้างอาคารเวชศาสตร์ฟื้นฟู คลินิกพิเศษและส่งเสริมสุขภาพ รพ.ชยันตนาธนธร จ.ชยันตนา เพื่อยกระดับศักยภาพการให้บริการ เพิ่มโอกาสเข้าถึงบริการทางการแพทย์ให้กับประชาชน เจ้าหน้าที่สามารถปฏิบัติงานได้คล่องตัวมากขึ้น คาดแล้วเสร็จเดือน มี.ค. 2568</p>	
<p>คลินิกส่งเสริมการมีบุตร</p>	

ประเด็นข่าว	หมายเหตุ
<p>สื่อที่นำเสนอ : สื่อเพิ่มเติม นสพ.สยามรัฐ</p> <p>- นพ.ณัฐพงศ์ วงศ์วิวัฒน์ รองอธิบดีกรมการแพทย์ กล่าวว่า ประเทศไทยได้เข้าสู่สังคมผู้สูงอายุอย่างเต็มตัวและมีปัญหาประชากรเกิดน้อย สาเหตุหลักมาจากปัญหาเศรษฐกิจ และค่านิยมการมีบุตรที่เปลี่ยนแปลงไป กรมการแพทย์ โดย รพ.ราชวิถี ได้จัดให้มีคลินิกส่งเสริมการมีบุตรตามนโยบายของ รมว.สธ. โดยมุ่งเน้นให้บริการเชิงรุกในคู่สมรสที่เพิ่งแต่งงาน นอกจากนี้ ยังได้จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่องการตรวจน้ำอสุจิ การเตรียมน้ำอสุจิเพื่อฉีดเข้าโพรงมดลูก และการฉีดน้ำอสุจิเข้าโพรงมดลูก เนื่องจากเป็นเทคโนโลยีที่ไม่ซับซ้อน สามารถให้บริการได้ที่ รพ.ขนาดเล็กโดยสูตินรีแพทย์ทั่วไป และมีราคาที่ไม่แพง เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ประชาชนอีกด้วย</p>	
<p>วันเบาหวานโลก</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (mcof, thebetter, thaipbs, hfocus, thereporters)</p> <p>- นพ.ขวัญชัย วิศิษฐานนท์ รองอธิบดีกรมการแพทย์แผนไทยฯ กล่าวว่า ทุกวันที่ 14 พ.ย.ของทุกปีเป็นวันเบาหวานโลก ในปีนี้ กำหนดคำขวัญคือ “DIABETES: KNOW YOUR RISK, KNOW YOUR RESPONSE เบาหวาน รู้ว่าเสี่ยง รู้แล้วต้องเปลี่ยน” กรมการแพทย์แผนไทยฯ แนะนำการดูแลผู้ป่วยเบาหวานด้วยศาสตร์แผนไทย ด้วย 5 สมุนไพรผักพื้นบ้านที่มีฤทธิ์ลดระดับน้ำตาลในเลือด ได้แก่ มะระขี้นก ตำลึง เตยหอม ผักเชียงดา และข้าวปลู พร้อมแนะนำยามธูระเมหะ ตำรับยาไทย ที่ช่วยลดน้ำตาลในเลือด รักษาผู้ป่วยเบาหวานได้อย่างมีประสิทธิภาพ</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ newtv</p> <p>- นพ.ณัฐพงศ์ วงศ์วิวัฒน์ รองอธิบดีกรมการแพทย์ กล่าวว่า ประเทศไทยยังคงมีผู้เป็นเบาหวานรายใหม่เพิ่มขึ้นปีละไม่ต่ำกว่า 3 แสนราย และมีผู้ที่เป็นเบาหวาน 5 คนใน 11 คนที่ไม่ได้รับการวินิจฉัย เนื่องจากไม่ตระหนักถึงอาการและความเสี่ยง ทำให้ตรวจคัดกรองล่าช้า ซึ่งหากไม่ได้รับการรักษาอย่างเหมาะสม อาจส่งผลให้เกิดโรคแทรกซ้อนต่างๆ ได้ พร้อมแนะนำปรับวิถีการใช้ชีวิตให้เหมาะสม ออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอ ลดอาหารหวาน มัน เค็ม นอนหลับพักผ่อนให้เพียงพอ ช่วยป้องกันการเกิดโรคเบาหวานได้</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : นสพ. มติชน เว็บไซต์ (สยามรัฐ, thaipbs) (เพิ่มสื่อ)</p> <p>- นพ.ธงชัย กีรติหัตถยากร รศ.แพทยศาสตราจารย์คลินิก กล่าวว่า สมาคมเบาหวานนานาชาติ ได้กำหนดให้วันที่ 14 พ.ย.ของทุกปีเป็นวันเบาหวานโลก และในปี 2566 ได้กำหนดประเด็นสาร "Diabetes: Know your risk, Know your response เบาหวาน รู้ว่าเสี่ยง รู้แล้วต้องเปลี่ยน" เผยในปี 2566 ไทยมีผู้ป่วยเบาหวานรายใหม่ 3 แสนคน ขณะที่ประชาชนอายุ 35 ปีขึ้นไป ยังไม่ได้รับการคัดกรองโรคเบาหวานมากถึง 5 ล้านคนจากเป้าหมาย 22 ล้านคน แนะนำผู้ที่มีอายุ 35 ปีขึ้นไป ควรตรวจคัดกรองเบาหวานปีละ 1 ครั้ง หากตรวจพบตั้งแต่เริ่มแรกและรักษาได้เร็ว จะช่วยลดความเสี่ยงเกิดภาวะแทรกซ้อนที่ร้ายแรงและอาจถึงแก่ชีวิตได้ ขณะที่ทั่วโลกพบผู้ป่วยโรคเบาหวาน 537 ล้านคน โดย 90 เปอร์เซ็นต์ป่วยเบาหวานชนิด 2 เกือบครึ่งยังไม่ได้รับการวินิจฉัย คาดว่าในปี 2588 ผู้ป่วยเพิ่มถึง 783 ล้านคน</p>	
<p>บริการสถานชิวาภิบาลใน กทม.</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : นสพ. (แนวหน้า, ข่าวสด) เว็บไซต์ (แนวหน้า, เดลินิวส์, มติชน)</p> <p>- รศ.ทวิดา กมลเวชช รองผู้ว่า กทม. ประธานเปิดการประชุมเครือข่ายการพัฒนาเครือข่ายบริการ 250 สถานชิวาภิบาล 50 เขตกรุงเทพมหานคร พร้อมร่วมประกาศนโยบาย เนิร์สซิ่งโฮม ชิวาภิบาลขับเคลื่อนการดูแลแบบประคับประคอง โดยระบุว่า ระบบการดูแลแบบประคับประคองถูกกำหนดให้อยู่ในแผนกลยุทธ์การขับเคลื่อนเขตสุขภาพกรุงเทพมหานคร กทม. จึงร่วมกับ สธ.และ สปสช. จัดการประชุมในครั้งนี้ โดยมีเป้าหมาย 1 สถานชิวาภิบาลต่อ 1 เขตสุขภาพ ใน 100 วันแรกนับจากวันประกาศนโยบาย จะมี 7 สถานชิวาภิบาล และ 180 วัน หรือ 6 เดือน จะมีโซนละ 3 แห่ง รวมเป็น 21 สถานชิวาภิบาล หลังจาก 1 ปีมีเป้าหมายสูงสุด 250 สถานชิวาภิบาลใน 50 เขต โดยจะปูพรมครบ 100% ใน 5 ปี</p>	
<p>อาหารผสมจีเอ็มโอ ต้องแสดงฉลาก</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : นสพ. มติชน สกู๊ปพิเศษ</p> <p>-สภาผู้บริโภค ร่วมกับเครือข่ายภาคประชาชนและองค์กรของผู้บริโภคกว่า 144 องค์กร ผลักดันเพื่อให้มีการยกระดับการคุ้มครองผู้บริโภคในเรื่องอาหารจีเอ็มโอ มาตั้งแต่ปี 2559 โดยเสนอให้ อย.ดำเนินการแก้ไขให้ฉลากจีเอ็มโอมีความชัดเจนมากยิ่งขึ้น กระทั่งปัจจุบันมีประกาศ สธ. (ฉบับที่ 431) พ.ศ.2565 เรื่อง อาหารที่ได้สิ่งมีชีวิตดัดแปรพันธุกรรม และประกาศ สธ. (ฉบับที่ 432) พ.ศ.2565 เรื่อง การแสดงฉลากอาหารที่ได้จากสิ่งมีชีวิตดัดแปรพันธุกรรม และมีผลบังคับใช้ตั้งแต่ต้นปี 2568 เป็นต้นไป การที่ อย.ออกประกาศเรื่องการแสดงฉลากในผลิตภัณฑ์จีเอ็มโอฉบับใหม่ นับว่าเป็นความสำเร็จของเครือข่ายภาคประชาชนและเครือข่ายองค์กรของผู้บริโภค</p>	